



Azərbaycan Respublikasının Vyetnam Sosialist Respublikasındakı Səfirliyi
Đại sứ quán nước Cộng hòa A-đéc-bai-gian tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Embassy of the Republic of Azerbaijan in the Socialist Republic of Vietnam

No 092/24

“ 27 ” 09 2021 il

Thông cáo báo chí

27 tháng 9 - Ngày Tưởng niệm ở Cộng hòa Azerbaijan. Các hoạt động quân sự bắt đầu vào ngày 27 tháng 9 và kết thúc vào ngày 10 tháng 11 năm 2020 đã đi vào lịch sử của Azerbaijan như một cuộc Chiến tranh Vệ quốc. Các quân nhân và sĩ quan, những người làm công tác hậu phương và toàn thể nhân dân Azerbaijan nói chung đã thể hiện một tấm gương về chủ nghĩa anh hùng thực sự trong cuộc chiến vì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Azerbaijan, quyết tâm, kiên định, hiệp đồng và đoàn kết mạnh mẽ để bảo vệ Sự thật và Danh dự. Không thể chống lại sự tiến công bách thắng của các lực lượng vũ trang Azerbaijan, kẻ thù đã nhắm mục tiêu vào những thường dân vô tội và vi phạm tội ác chiến tranh nhằm tạo ra bầu không khí sợ hãi và lung lay ý chí của nhân dân. Pháo hạng nặng và rocket của quân đội Armenia bắn vào các khu dân cư đã cướp đi sinh mạng của khoảng 100 thường dân và làm bị thương hơn 400 người trong cuộc chiến. Nhiều quân nhân đã hy sinh và bị thương trong suốt cuộc chiến, mất tích, sức khỏe bị suy giảm. Bờ cõi tổ quốc đã được giải phóng bằng xương máu và sinh mạng của các anh hùng liệt sĩ. Lịch sử được viết bởi các lực lượng vũ trang chiến thắng của Azerbaijan đã đặt nền móng vững chắc cho một Azerbaijan mạnh mẽ hơn. Đây cũng là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo hòa bình và an ninh bền vững lâu dài trong khu vực. Nhân dân và nhà nước Azerbaijan luôn đánh giá cao sự dũng cảm của những người con của dân tộc và tôn vinh tưởng nhớ các liệt sĩ. Để bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với những người lính và sĩ quan đã chiến đấu anh dũng trong cuộc chiến, giương cao ngọn cờ Azerbaijan trên các vùng đất được giải phóng, hy sinh tính mạng vì sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, ngày 2 tháng 12 năm 2020, Tổng thống İlham Aliyev đã ký tuyên bố ngày 27 tháng 9 là Ngày Tưởng niệm tại Cộng hòa Azerbaijan.